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Fundur nr. 5 í stjórn Herjólfs ohf., símafundur fimmtudaginn 19. Júlí 2018 kl. 13:50 

 

Mættir: Grímur Gíslason (GG), Lúðvík Bergvinsson (LB), Kristín Jóhannsdóttir (KJ), Arndís Bára 

Ingimarsdóttir (ABI) og Páll Guðmundsson (PG). 

1. GG og LB fóru yfir samskipti við Gunnar Karl Guðmundsson (GKG),  verkefnastjóra, og 
röktu ítrekaðan trúnaðarbrest hans við stjórnina, ósannsögli og almennt verkleysi sem 
væri ástæða þess að verkefninu hefði lítið þokað áfram þann tíma sem GKG hefur verið 
við störf. Þá var rakið að hann hafi ekki orðið við breiðnum stjórnar um að skila inn 
greinargerð vegna ráðningarviðtala og afritum af rafpóstum, sms skilaboðum eða 
hverjum öðru skriflegum samskiptum, ef einhver væru. 

GG og LB fórur yfir fund sem þeir áttu með Capacent í gær þar sem ráðningarferlið var 
krufið. 

Þá gerðu þeir grein fyrir fundi með bæjarstjóra í gærkvöldi þar sem hún var upplýst um 
stöðu mála. 

Stjórnin felur framkvæmdastjórn að leita eftir samkomulagi um slit á verktakasamningi 
um verkefnastjórn við GKG og félag hans. Takist það samkomulag ekki er 
framkvæmdastjórn falið að lýsa einhliða yfir riftun  á samningi Vestmannaferjunnar 
Herjólfs ohf við félag GKG. 

  

2. Stjórnin felur framkvæmdastjórn halda áfram að fullum þunga undirbúningi að rekstri 
nýs Herjólfs og veitir henni heimild til að leita eftir því við Sigurvin Ólafsson að hann taki 
að sér nauðsynleg verkefni sem bíða úrlausnar, s.s. undirbúning ráðningarsamninga ofl. 

  
  
Fleira ekki bókað. – Fundi slitið kl. 14:30. 
  
Fundargerð ritaði Grímur Gíslason 
  
 


